

พฤติกรรมของนักเรียน

เอกสารข้อเท็จจริงสำหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล

พฤติกรรม

เราต้องการให้แน่ใจว่าโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยและมีความสุขสำหรับบุตรของท่าน การสนับสนุนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการให้เข้ามีส่วนร่วมและการยกระดับสมรรถภาพและคุณภาพชีวิต ของนักเรียน โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในการเรียนที่ร่วมมือกัน สนับสนุนและหนักแน่น [กฎบัตรชุมชนโรงเรียน](#) ระบุการปฏิบัติเหล่านี้ว่ามีลักษณะอย่างไรสำหรับบิดามารดา ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

กลยุทธ์พฤติกรรมนักเรียน

กลยุทธ์พฤติกรรมนักเรียน ([Student Behaviour Strategy](#)) ของเราช่วยสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบที่นักเรียนทุกคนเป็นที่รู้จัก เห็นคุณค่าและได้รับการเอาใจใส่ และนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ เราเชื่อว่านักเรียนที่รู้สึกว่าคุณได้รับการสนับสนุนและปลอดภัย มักจะเชื่อมโยงกับโรงเรียนและเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นบวกและให้เกียรติ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี การเข้าร่วมและทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนดีขึ้น กลยุทธ์นี้สนับสนุนแนวทางป้องกัน แนวคิดเป็นบวก นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างโรงเรียน-ครอบครัว-ชุมชนโดยยึดความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญ ความต้องการของนักเรียนทุกคนจะได้รับการตอบสนองโดยการดูแลต่อเนื่อง ([Care Continuum](#))

ข้อกำหนดพฤติกรรมสำหรับนักเรียน

ข้อกำหนดพฤติกรรมสำหรับนักเรียน ([Behaviour Code for Students](#)) ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในโรงเรียนรัฐบาลรัฐ NSW ทุกแห่ง โรงเรียนของบุตรท่านจะพัฒนาความคาดหวังทางพฤติกรรมที่จะเป็นสิ่งที่ต้องการในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบุตรของท่านจะสอนและรับทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง

พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง

เด็ก ๆ และผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในบางครั้งซึ่งเป็นสภาพปกติของการเจริญเติบโต บุตรของท่านอาจได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้อื่น หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่นจากพฤติกรรมของเขา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [ควรทำอย่างไรถ้าบุตรบอกท่านเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่โรงเรียน](#) มีที่เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [ความสนับสนุนทางพฤติกรรม](#) หรือมีความกังวลอย่างใดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตร โปรดติดต่อทางโรงเรียน

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ถ้าท่านอยากติดต่อกับโรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และบอกภาษาที่ท่านต้องการ และขอให้พนักงานโทรศัพท์โทรโรงเรียน พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้